



Title :	พืชน้ำมันทั่วโลกด้วยงบฯ 4 ล้าน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	มีนาคม 2560 กรกฎาคม 2560 ฉบับ 172 หน้า 3

พืชน้ำมันทั่วโลกด้วยงบฯ เพียง 4 ล้าน

ผู้ว่าฯ ชี้ต้องมีน้ำเน้นอแกนิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. นักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารใน จ.เชียงราย เข้าร่วมครบครัน ภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาจัดแสดงเพื่อเป็นตัวอย่างด้วย

โดย นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการพูดเรื่องการจะเป็นครัวโลกมานานนับ 10 ปีและปัจจุบันกำลังพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 แต่พบว่าภาคเกษตรของไทยยังคงไม่มีการแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าสินค้ามากนักโดยยังคงอยู่ในระดับ 1.0 ทำให้ประชากรมรายได้น้อยโดยเฉพาะที่ จ.เชียงราย พบตัวเลขที่น่าอายนอกคือประชากรมีรายได้อยู่ในอันดับท้ายๆ ของประเทศเฉลี่ยปีละ 80,000 บาทต่อคน น้อยกว่า จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ติดกันที่มีรายได้เฉลี่ย 190,000 บาทต่อคนอย่างมาก สาเหตุเพราะเกษตรกรไม่มีรายได้จากผลผลิตที่มีราคาตกต่ำดังกล่าว ดังนั้นการ





Title :	พื้นที่เกษตรโลกดงพญา 4 ล้าน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	ปกัณฑ์แรกเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ฉบับ 172 หน้า 3

ทำแผนครั้งนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นนับ 1 ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมให้พัฒนาขึ้นมาพร้อมๆ กันด้านอื่นๆ โดยอย่างน้อยๆ ขอให้ถึงระดับ 2.0-3.0 ก็ถือว่าดีมากแล้ว

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า สิ่งทีประสงค์จะให้แผนระบุคือเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมากกว่าปริมาณ โดยอาจจะขอให้ลดพื้นที่การปลูกหรือผลิตแต่หันมาหาวิธีเพิ่มราคาผลผลิตแทนเพื่อเพิ่มรายได้และลดการรุกร้าพื้นที่สาธารณะหรือป่าไม้เพื่อเพาะปลูก พัฒนาระบบประกันที่ในผลผลิตสด พิจารณาเรื่องการจัดวางผังเมือง พัฒนาระบบน้ำเพราะที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกมากแต่กลับแห้งแล้งในฤดูแล้งจึงควรมีแผนจัดหาแหล่งน้ำเพราะการจะเป็นเมืองอาหารต้องมีน้ำเพียงพอ ขณะเดียวกันเป้าหมายต้องเป็นอาหารประเภทปลอดภัยจากสารพิษจนถึงขั้นอินทรีย์หรือออร์แกนิกโดยหากสามารถส่งไปถึงตลาดสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปได้ก็บ่งชี้ความสำเร็จของแผนนี้ได้

ด้าน รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า โครงการในอดีตทำให้มีผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นมากมายแต่มีเพียง 10% เท่านั้นที่อยู่รอดในตลาดระดับบนที่เหลือล้มหายตายจากหรือกลายเป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีมูลค่าต่ำ จากการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เมื่อ 20-30 ปีก่อนพบว่ามีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงทำให้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพกระจายไปทั่วโลก ปัจจุบันสินค้าจีนก็เริ่มพัฒนาตามมาด้วยการพัฒนาคุณภาพมากขึ้นตามลำดับแต่มีราคาต่ำลง ทำให้รัฐบาลเห็นความสำคัญและมอบหมายให้ มพล.เป็นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 คือเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน แต่จากการที่ชองบประมาณดำเนินการไป 20 ล้านบาท ได้รับอนุมัติเพียง 5 ล้านบาทเมื่อหักค่าบริการจัดการออกไป 1 ล้านบาทก็จะเหลืองบประมาณเพื่อพัฒนาแค่ 4 ล้านบาท อย่างไรก็ตามก็จะพยายามใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาผลผลิตของภาคเหนือตอนบน 2 ให้ดีที่สุดต่อไป.

